

YOUR NAVIGATOR



NAVIGATE AUSTRALIA

+61 3 9112 1053

www.navigateaustralia.com

clients@navigateaustralia.com.au



Tin Nổi Bật

Nam Úc bổ sung 128 công việc cho Visa 494-DAMA.

Visa 485 giới hạn độ tuổi nộp đơn. Cập nhật tình trạng đề cử Visa 190 và Visa 491.

Chấp nhận kết quả bài thi Tiếng Anh TOEFL iBT từ ngày 5/5.

Tăng yêu cầu chứng minh tài chính cho Visa Du Học (Visa 500) & người giám hộ.

Chính Phủ Úc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế.

CÔNG BỐ DỰ THẢO DANH SÁCH CÁC NGÀNH NGHỀ DI TRÚ MỚI

Jobs and Skills Australia đã công bố dự thảo Core Skills Occupations List (Danh sách tay nghề cốt lõi) nhằm mục đích tham vấn. Danh sách này nhằm vào các ngành nghề có thể được phê duyệt hoặc loại bỏ đối với các visa tay nghề tạm trú như visa 482 hay visa 494.

[XEM THÊM →](#)





CÔNG BỐ DỰ THẢO DANH SÁCH CÁC NGÀNH NGHỀ DI TRÚ MỚI

Jobs and Skills Australia đã công bố dự thảo Core Skills Occupations List (Danh sách tay nghề cốt lõi) nhằm mục đích tham vấn. Danh sách này nhằm vào các ngành nghề có thể được phê duyệt hoặc loại bỏ đối với các visa tay nghề tạm trú như visa 482 hay visa 494.

Theo Bộ Di trú công bố, dòng visa Skills In Demand có thể sẽ thay thế visa 482 vào cuối năm nay. Visa mới này bao gồm hệ thống ba cấp bậc dành cho người nộp đơn dựa trên thu nhập hàng năm và nghề nghiệp của họ:

- Specialist Skills pathway (Lộ trình Tay nghề chuyên môn): Yêu cầu mức lương trên \$135,000.
- Core Skills pathway (Lộ trình Tay nghề cốt lõi)
- Skills in Demand pathway (Lộ trình Tay nghề cần thiết): Yêu cầu mức lương dưới \$70,000. Visa 485 (Graduate Temporary Visa) sẽ áp dụng cho người dưới 35 tuổi, chính thức áp dụng từ ngày 1/7.

Danh sách nghề mới này là một trong những tiêu chí của visa Skills In Demand, tập trung chủ yếu vào Lộ trình Tay nghề cốt lõi đối với các ngành nghề có mức lương trung bình trên \$70,000 và dưới \$135,000, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu lao động của Úc.

Theo đó, Danh sách tay nghề cốt lõi này có thể sẽ được áp dụng tương tự như Danh sách các ngành nghề định cư tại Úc (Migration Skilled Occupation List) cho visa 482.

Xem thêm Danh sách dự thảo Core Skills Occupations [tại đây](#).

CẬP NHẬT TÌNH TRẠNG ĐỀ CỬ VISA 190 VÀ VISA 491

Bộ Di Trú vừa công bố thông tin mới nhất về đề cử của chính phủ Tiểu bang và Lãnh thổ cho Visa tay nghề (Subclass 190 và 491). Những đề cử này độc lập với các vòng mời của Bộ.

Số lượng đề cử do chính quyền Tiểu bang và Lãnh thổ đưa ra vào tháng 3 năm 2024:

Visa SubClass	ACT	NSW	NT	QLD	SA	TAS	VIC	WA
Visa 190	2	622	4	54	0	50	299	92
Visa 491	1	95	4	47	117	52	75	57

Xem thêm tổng số đề cử do chính quyền Tiểu bang và Lãnh thổ thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 [tại đây](#).



TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH OVERSEAS QUALIFICATION UNIT CỦA BANG VICTORIA MỞ CỬA TRỞ LẠI

Overseas Qualification Unit (OQU) của Chính phủ Bang Victoria, cung cấp dịch vụ kiểm định trình độ miễn phí và bảo mật cho người dân Victoria đã mở cửa nhận đơn ký. Dịch vụ trước đây đã tạm thời đóng cửa để cho phép Chính phủ Victoria xử lý số lượng đơn đăng ký mà họ đã nhận được.

[XEM THÊM →](#)

NAM ÚC BỔ SUNG 128 CÔNG VIỆC CHO VISA 494-DAMA

Thỏa thuận di cư theo khu vực chỉ định tại Nam Úc (DAMA) vừa bổ sung 128 công việc mới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau dành riêng cho DAMA vùng Nam Úc. Đồng thời, thời gian nhận đề cử của cả 2 loại DAMA đã được gia hạn đến 30/6/2025. Đương đơn chỉ cần sở hữu 1 trong 2 loại Visa: DAMA vùng Nam Úc hoặc DAMA thành phố Adelaide đã đủ điều kiện trở thành thường trú nhân và được định cư Úc.

Xem đầy đủ danh sách các công việc nằm trong thỏa thuận DAMA [tại đây](#).

TRỢ CẤP CHILD CARE SUBSIDY (CCS) CHO CHƯƠNG TRÌNH PALM

Bộ Di Trú quy định người lao động tham gia chương trình Dịch chuyển Lao động Úc Thái Bình Dương (PALM) được phê duyệt đi cùng gia đình và các thành viên khác, điều kiện đáp ứng yêu cầu về cư trú theo Đạo luật A New Tax System (Family Assistance) (1999). Điều này cho phép những người lao động tham gia vào chương trình PALM và các thành viên gia đình của họ đủ điều kiện để được nhận trợ cấp Child Care Subsidy (CCS) (CCS) và phải đáp ứng các yêu cầu khác liên quan.

[XEM THÊM →](#)





CHÍNH PHỦ ÚC CHẤP NHẬN KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA TIẾNG ANH TOEFL IBT, BẮT ĐẦU CHO CÁC BÀI THI TỪ NGÀY 5.5.2024

Bộ Di Trú Úc hôm 5.5 thông báo chấp nhận trở lại bài thi TOEFL trên internet (TOEFL iBT) liên quan đến yêu cầu về tiếng Anh khi nộp hồ sơ xin visa. Bộ cũng lưu ý, kết quả thi TOEFL iBT từ ngày 26.7.2023 đến 4.5.2024 sẽ không được chấp nhận cho các mục đích xin visa và nhập cư, do khoảng thời gian này có quan chức năng chưa phê duyệt bài thi mới. Tuy nhiên, nếu dự thi trước ngày 26.7, ứng viên vẫn có thể dùng kết quả đã đạt được để nộp hồ sơ như bình thường.

Ngoài TOEFL iBT, Bộ Di Trú Úc hiện cũng chấp nhận nhiều chứng chỉ tiếng Anh khác, gồm: IELTS (tính cả kết quả thi lại một kỹ năng), PTE, CAE và OET nếu là chuyên gia y tế. Cần lưu ý, kết quả thi lại một kỹ năng IELTS được chấp nhận trong hầu hết trường hợp, trừ khi nộp đơn xin visa phân lớp 476, 482, 485. Với bài thi CAE, từ ngày 12.2 trở đi, Bộ Nội vụ Úc chỉ chấp nhận kết quả thi trên giấy.

"Một số nhà cung cấp bài thi ra mắt các phiên bản thay thế giúp thí sinh có thể làm tại nhà hoặc trực tuyến. Song, Bộ Di Trú Úc không chấp nhận kết quả từ các bài kiểm tra này hoặc bất kỳ bài thi 'tại nhà' hoặc 'trực tuyến' nào khác cho mục đích nhập cư vào Úc", thông báo nêu.

[XEM THÊM →](#)

TĂNG YÊU CẦU CHỨNG MINH TÀI CHÍNH CHO VISA DU HỌC (VISA 500) VÀ NGƯỜI GIÁM HỘ

Du học sinh muốn đến phải có ít nhất AUD 29.710 (gần 500 triệu VNĐ đồng) trong tài khoản, cao hơn 20% so với hiện tại.

Theo đó từ ngày 10 tháng 5 năm 2024, số tiền chứng minh tài chính mà ứng viên xin thị thực du học (Visa 500) và Visa cho người giám hộ học sinh, sinh viên sẽ được tăng lên.

Yêu cầu về khả năng tài chính đã được cập nhật để phù hợp với một tỷ lệ (75%) của mức lương tối thiểu quốc gia. Điều này sẽ cho thấy một cách tốt hơn về số tiền được xem xét là hợp lý để cung cấp một mức sống tối thiểu trong khi học tập tại Úc.

Cập nhật yêu cầu tài chính áp dụng từ 10.05.2024

- Với Du học sinh – AUD 29,710
- Với Người phụ thuộc (Partner) – AUD 10,394
- Với Người phụ thuộc (Con nhỏ) – AUD 4,449
- Học phí - AUD 13,502
- Mức thu nhập hàng năm (không có thành viên trong gia đình) - AUD 87,856
- Mức thu nhập hàng năm (có thành viên trong gia đình) - AUD 102,500

[XEM THÊM →](#)

Việc tìm kiếm các đơn vị tư vấn về Du học và Định cư là vô cùng cần thiết để nhanh chóng đáp ứng được những yêu cầu của Bộ Di Trú.

Liên hệ ngay **Navigate Australia** để được tư vấn và nắm bắt các thông tin quan trọng cho hành trình chinh phục bầu trời nước Úc của bạn.



VISA 485 GIỚI HẠN ĐỘ TUỔI NỘP ĐƠN

Visa 485 (Graduate Temporary Visa) sẽ áp dụng cho người dưới 35 tuổi, chính thức áp dụng từ ngày 1/7.

Cụ thể độ tuổi tối đa với người nộp đơn Visa 485 sau tốt nghiệp sẽ giảm xuống còn dưới 35 tuổi. Người nộp đơn Visa 485 sẽ có thể được cấp Visa ở lại 18 tháng.

Các trường hợp người nộp đơn mang hộ chiếu Hồng Kông và Anh vẫn sẽ được phép nộp Visa 485 sau tốt nghiệp độ tuổi tối đa để nộp Visa 485 là dưới 50 tuổi. Người mang hộ chiếu Hong Kong hoặc Anh có thể được cấp Visa lên tới 5 năm.

Ứng viên nộp Visa 485 phải có bằng cử nhân, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ nghề nghiệp, liên quan đến nghề nghiệp được đề cử trên Danh sách Kỹ năng Chiến lược Trung và Dài hạn (MLTSSL).

Graduate Work stream và Post-Study Work stream sẽ được đổi tên thành Post-Vocational Education Work stream và Post-Higher Education Work stream.

Việc gia hạn thêm 2 năm đối với khóa học đủ điều kiện cũng sẽ chấm dứt.

Thời hạn Visa sẽ được thay đổi cụ thể như sau:

- Bachelor degree (including honours) – tối đa 2 năm.
- Masters (coursework and extended) – tối đa 2 năm.
- Masters (research) and doctoral degree (PhD) – lên tới 3 năm.

Second Post-Study Work stream đổi tên thành Second Post-Higher Education Work và không có sự thay đổi khác.

Replacement stream bị loại bỏ.

ÚC HẠN CHẾ SỐ LƯỢNG SINH VIÊN QUỐC TẾ

Chính phủ Australia sẽ giới hạn số lượng sinh viên quốc tế tuyển mới ở các đại học và trường nghề, có thể từ đầu năm tới.

Theo kênh ABC (Úc), Úc đã công bố các kế hoạch nhằm đảm bảo tính bền vững của việc đào tạo sinh viên quốc tế và đặt ra giới hạn về số lượng tuyển sinh, trong một nỗ lực nhằm giảm bớt nhu cầu nhà ở tại nước này.

Các trường đại học và cao đẳng Úc sẽ có khoảng nửa năm để chuẩn bị cho việc cắt giảm số lượng sinh viên quốc tế, nhưng ngành kỹ nghệ cảnh báo điều này sẽ gây tổn thất về việc làm và gây thiệt hại cho hoạt động nghiên cứu ở Úc.

Chính phủ cho biết lệnh cấm trả tiền hoa hồng cho các hồ sơ chuyển trường sẽ giúp giải quyết vấn đề này.

Giới hạn mới sẽ không áp dụng đối với các nghiên cứu sinh.



Trên đây là những tin tức mới đáng chú ý về nước Úc trong tháng qua.

Nếu bạn cần được hỗ trợ dịch vụ visa Úc, bạn có thể liên hệ với **Navigate Australia!**

